
(ส ำเนำ)                      
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง  สมัยสำมัญ สมัยที่ 1    

      ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖7                
วันที่ ๑4 เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖7 

                                  ณ    ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง  
............................................   

ผู้เข้ำประชุม  9  คน  เข้ำประชุม  9  คน  ไม่มำประชุม    -    คน  
       

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

นายทองสุข  บุญทะวงษ์ 
นายเสถียร  พันโน 
นางอุมาพร  สันโสภา 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 
นายอัฐพงษ์  ภาระคร 
นายจวน  สาระติ 
นายโพธิ์  อุตรวิเศษ 
นายจ านงค์  ค าอ้วน  
นายสมพงษ์  สร้อยสาคู 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.7 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.9 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทองสุข  บุญทะวงษ์ 
เสถียร  พันโน 
อุมาพร  สันโสภา 
สมลักษณ์  ยางน้อย 
อัฐพงษ์  ภาระคร 
จวน  สาระติ 
โพธิ์  อุตรวิเศษ 
จ านงค์  ค าอ้วน  
สมพงษ์  สร้อยสาคู 
สมลักษณ์  ยางน้อย 

. 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  21  คน 
                                     

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 
19 
20 
21 
22 

นายจตุรวิทย์  อายุยืน 
นายประภาส  แสนสุข 
นายพงษ์สา  หารไชย 
นางสาวละอองดาว  อบเชย 
นางสาวชลดา  สายสมุทร 
นางสาวธันยวีร์  สีนิกรณ ์
นางสมบัติ  วรรณทวี 
นางพูนทรัพย์  นาคาแก้ว 
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุทธิ์ 
นางส าลี  เหมือนตา 
นายทัศนันท์  จันทะนาม 
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
นางสาวแววตา  กาหลง 
นางสาวสายฝน  บุตรวงค์ 
นางสาวภัณฑิลา สมพร 
จ.ส.อ.สิทธิพงษ์ จันทะสิทธิ์ 
นายเกรียงศักดิ์  นาครินทร์ 
นางสาวสุรีกิตต์  จิตต านาน
นางสว่าง  สีนิกรณ ์
นายทรงศักดิ์  เนื่องแนวน้อย 
นางสาวอรสุมา  จันทาทอง 
นางสาวเยาวลักษณ์  สันโสภา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัด อบต รก.ปลัด อบต.หนองบัวดง 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.หนองบัวดง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นักวิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

จตุรวิทย์  อายุยืน 
ประภาส  แสนสุข 
พงษ์สา  หารไชย 
ละอองดาว  อบเชย 
ชลดา  สายสมุทร 
ธันยวีร์  สีนิกรณ์ 
สมบัติ  วรรณทวี 
พูนทรัพย์  นาคาแก้ว 
จิราภรณ์ ทองสุทธิ์ 
ส าลี  เหมือนตา 
ทัศนันท์  จันทะนาม 
ต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
แววตา กาหลง 
สายฝน  บุตรวงค์ 
ภัณฑิลา สมพร 
สิทธิพงษ์ จันทะสิทธิ์ 
เกรียงศักดิ์  นาครินทร์ 
สุรีกิตต์  จิตต านาน 
สว่าง  สีนิกรณ์ 
ทรงศักดิ์  เนื่องแนวน้อย 
อรสุมา  จันทาทอง 
เยาวลักษณ์  สันโสภา 
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เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงที่เคารพ สมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ  อบต.หนองบัวดง และผูเขารวมประชุม ผูทรงเกียรติทุกทาน ขณะนี้มีสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมาประชุมครบองคประชุม กระผมขอเรียนเชิญ 
ทานประธานสภาฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเปดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าป พ.ศ.2567 
ขอเรียนเชิญครับ  

 

นายทองสุข บุญทะวงษ์    เรียน ทานสมาชิกสภา อบต.หนองบัวดงผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ประธานสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถึงเวลาประชุมแลว กระผมขอเปดประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าป 2567 วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวดง   

 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่อง ประธำนที่ประชุมแจ้งให้ทรำบ 
1.1 ขอขอบคุณการด าเนินโครงการชนลาวเผ่าเยอ ประจ าปี 2567 

ขอขอบคุณท่านนายก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัวดงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในโครงการชนลาวเผ่า
เยอที่ผ่านมากิจกรรมทุกอย่างที่ร่วมกับทางโครงการฯก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ 
ขอบคุณมากครับ  
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกเพ่ือไปบรรจุเป็นข้าราชการครู สังกัด สพฐ. 
กระทรวงมหาดไทย 

ด้วยนางสาวกุลธิดา หอมยามเย็น ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย สังกัดกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ลาออกเพ่ือไปบรรจุในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ อ าเภอพิบูล           
มังสาหาร สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีผลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 /2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวำคม 2566  

ประธานสภา  อบต. ให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ตรวจดูส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วว่า 
สมควรที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมตรงไหนบ้าง 

นายทองสุข บุญทะวงษ ์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
ประธานสภา อบตฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 แล้วปรากฏว่าไม่มีการเพิ่มเติม  
 และแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้

ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ผมขอให้สมาชิกสภา อบต.รับรองรายงานการประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม  
2566 ครับ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมจะ 
ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว และขอมติที่ประชุม สมาชิกท่าน 
ใด เห็นว่าสมควรรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัย
สามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 โปรดยกมือครับ 

/ มติที่ประชุม ................ 
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มติที่ประชุม  ตรวจดูรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุม 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/2566 เม่ือวันที่ 13 ธันวำคม 2566 
       

ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
   3.1 เรื่อง การก าหนดจัดกิจกรรม Big Cieaning Day ประจ าปี 2567 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านรองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวชลดา สายสมุทร ด้วย อ าเภอศิลาลาดมีหนังสือแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจ าปี 
รองปลัด อบต.   2567 โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกวันพุธที่สองของเดือน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ 

ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรมโดยให้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงาน 
จิตอาสาพระราชทาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
อาสาสมัครต่างๆ และให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวทุกเดือน 
ก าหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจ าปี 2567 ดังนี้ 

1. วันพุธที่ 24 มกราคม 2567  
2. วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 
3. วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 
4. วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 
5. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
6. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 
7. วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 
8. วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 
9. วันพุธที่ 11 กันยายน 2567 
10.  วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567  
11.  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567 
12.  วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
3.2 การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ 
ปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ประธานสภา อบต. เชิญท่านรองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวชลดา สายสมุทร ด้วยอ าเภอศิลาลาด แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
รองปลัด อบต.  ในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม 

พระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย 
อบต.หนองบัวดง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และเงินอุดหนุนส าหรับการ
ขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาต
ราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 1) โดยข้อมูล
ที่ส ารวจสุนัข แมว ได้คือ 1,009 ตัว ค่าส ารวจตัวละ 3 บาท ค่าวัคซีนตัวละ 30 บาท 
รวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 คือ จ านวน 33,297.- บาท  
 ในการด าเนินโครงการ ส านักปลัด อบต.จะด าเนินโครงการประมาณห้วงปลาย
เดือนมีนาคม – เมษายน 2567 นี้ค่ะ ส่วนก าหนดการในการลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
ทางส านักปลัด อบต.จะมีหนังสือเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการในแต่ละหมู่บ้านต่อไปค่ะ 

/ นายสมลักษณ์ ................ 
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นายสมลักษณ์ ยางน้อย ขออนุญาตสอบถามเรื่องโครงการนี้ด้วยครับ โครงการนี้รวมการท าหมันสัตว์ด้วยไหมครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  เพราะชาวบ้านบางท่านอยากท าหมันสัตว์ด้วย แต่ไม่รู้รายละเอียดจึงขอสอบถามครับ 
นางสาวชลดา สายสมุทร โครงการนี้เป็นโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ เพราะได้รับจัดสรร 
รองปลัด อบต.  มาเฉพาะค่าส ารวจ และค่าวัคซีน ส่วนเรื่องการท าหมันสุนัข แมว จะเป็นโครงการที่ 

หน่วยงานเคลื่อนที่ออกพ้ืนที่มาให้บริการ เช่น พอ.สว.ค่ะ จะออกมาให้บริการโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย แต่ถ้าท่านต้องการท าหมันสุนัข แมว ร่วมในโครงการฉีดวัคซีนฯนี้จะมีค่าใช้จ่าย
ในการท าหมันฯค่ะ  

นายสมลักษณ์ ยางน้อย ครับ ผมจะแจ้งทางชาวบ้านในหมู่บ้านผมทราบตามนี้ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

3.3 โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศของคณะ  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ประจ าปี 2567 

ประธานสภา อบต. เรียนเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายจตุรวิทย์ อายุยืน เรียนท่านประธานสภา อบต.ท่านสมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
นายก อบต.  ท่าน เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง จะด าเนินการจัดโครงการอบรม  

สัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ประจ าปี 2567  โดยก าหนดด าเนินโครงการ 
จ านวน 4 วัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้หาข้อมูลรายละเอียดในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้
ทางสภา อบต.ทราบคร่าวๆแล้วครับ จึงอยากทราบว่าทาง สภา อบต.เห็นควรไปศึกษาดู
งานในห้วงใดครับ 

ประธานสภา อบต. ขอถามมติที่ประชุมครับ ว่าเห็นควรไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในช่วงระยะเวลาใด ครับ 
นายอัฐพงษ์ ภาระคร ผม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ผมคิดว่าควรไปศึกษาดูงานในช่วงเดือนมีนาคม ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3   
นายสมลักษณ์ ยางน้อย ผมเห็นด้วยครับ เพราะเดือนต่อไปก็เมษายน เทศกาลสงกรานต์ ทางหมู่บ้านแต่ละ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 หมู่บ้านก็อาจจะมีงานบุญผ้าป่าสามัคคี หรือกิจกรรมในแต่ละหมู่บ้าน จึงอาจจะไม่สะดวก 

ในการจัดโครงการนี้ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ท่านอ่ืนคิดเห็นเป็นประการใดเสนอได้นะครับ..เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิม

ก็เป็นอันว่าไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ห้วงเดือนมีนาคม 2567 ส่วนรายละเอียดสถานที่
ศึกษาดูงาน ขอเชิญรองปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดครับ 

รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต.ท่านสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
อนุญาตชี้แจงรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะคะว่า การไปศึกษาดูงานจะไปศึกษาดูงาน ที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะฯ เศรษฐกิจพอเพียง หรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จ านวน 3 แห่ง ทั้งจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยองค่ะ และทางส านักปลัด อบต.เจ้าของ
โครงการก็จะด าเนินการเรื่องเอกสาร ประสานเรื่องที่ศึกษาดูงานต่างๆ และจะมีการ
สอบถามความประสงค์ในการไปศึกษาดูงานด้วยค่ะ ถ้าหากว่าได้รายละเอียดต่างๆทั้งเรื่อง
สถานที่ศึกษาดูงาน ที่พัก ฯลฯ แล้ว จะเชิญประชุม และน าเรียนทางสภา อบต.อีกครั้ง   
นะคะ 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

/ระเบียบวารที่ 4 .......... 
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ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
4.1 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ประจ าปี 
 งบประมาณ 2567 

ประธานสภา  อบต. เชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการสภา อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด สมัย
ประชุมสามัญให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอ าเภอและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๑ การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความข้อ  ๑๑  มาใช้
บังคับโดยอนุโลมเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืนหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ข้อ  ๑๑  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่กล่าวมาข้างต้น
สภา  อบต.หนองบัวดง เราจึงต้องก าหนดสมัยประชุมสามัญว่าจะก าหนดกี่สมัย  ซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่าสองแต่ไม่เกินสี่สมัยในปี พ.ศ. ๒๕๖7  และในแต่ละสมัยจะเริ่มประชุมวันที่
เท่าใด  ประชุมเดือนใดบ้าง จากนั้นจะต้องก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  พ.ศ.  
๒๕๖7 ว่าจะเริ่มประชุมวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ เดือนใด   

ประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๖7  
จะก าหนดกี่สมัย และจะเริ่มประชุมวันที่เท่าไหร่ จ านวนกี่วัน เดือนใดบ้างครับ 

นายสมลักษณ์ ยางน้อย ผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖7  จ านวน  ๔  สมัยๆ ละ  ๑๕  
วัน  คือ สมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖7 ซึ่งมติที่
ประชุมสภาได้ก าหนดสมัยประชุมครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566  

 สมัยสามัญสมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖7 
 สมัยสามัญสมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  ๑5 – 30  สิงหาคม  ๒๕๖7  
 สมัยสามัญสมัยที่สี่  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖7  ครับ 
 

/ ประธานสภา อบต. .................. 
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นแตกต่างหรือไม่ครับ สามารถเสนอได้ครับ.. เมื่อไม่มี  
 เป็นอันว่าการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖7 ของสภา อบต.หนองบัวดง  

ก าหนด ๔ สมัย คือ  
สมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖7 ซึ่งได้ก าหนดสมัย
ประชุมครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566  

 สมัยสามัญสมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖7 
 สมัยสามัญสมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  15 – 30  สิงหาคม  ๒๕๖7  
 สมัยสามัญสมัยที่สี่  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖7 
 มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญประจ ำปี ๒๕๖7 ของสภำ อบต.

หนองบัวดง จ ำนวน ๔ สมัย คือ  
สมัยสำมัญสมัยที่หนึ่ง  ระหว่ำงวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖7 ซึ่งได้ก ำหนดสมัย
ประชุมครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2566  

 สมัยสำมัญสมัยท่ีสอง  ระหว่ำงวันที่  ๑ – ๑๕  มิถุนำยน  ๒๕๖7 
 สมัยสำมัญสมัยท่ีสำม  ระหว่ำงวันที่  ๑5 – 30  สิงหำคม  ๒๕๖7  
 สมัยสำมัญสมัยท่ีสี่  ระหว่ำงวันที่  ๑ – ๑๕  ธันวำคม  ๒๕๖7 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะเสนอต่อที่ประชุมเชิญครับ 
นายก อบต.  ครับผมต้องขอโทษเรื่องศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ที่ท าให้สมาชิกทุกท่านที่ไม่ทราบเรื่อง 
                               และเกิดการสอบถามกันเข้ามา เนื่องจากเป็นการศึกษาดูงานของผู้สูงอายุเลยไม่ได้ 
                               แจ้งให้ทางสมาชิกสภาทาง  เอาไว้โครงการใหม่จะแจ้งให้ทราบครับ  ขอโทษจริงๆครับ 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
นายก อบต.  อีกเรื่องนะครับ   เรื่องการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลหนองบัวดง  ได้มีชาวบ้าน 
                               มาถามผมเข้ามาเยอะ  ผมจึงขอความคิดเห็นจากที่ประชุมว่าควรจัดงานในช่วงไหน 

ก่อนที่จะคุยกับผู้น าหมู่บ้าน  อยากให้เป็นช่วงไหน  จะเป็นเดือนมีนาหรือเมษา 
นายสมลักษณ์ ยางน้อย ครับในส่วนตัวของผมคิดว่าถ้าเกิดจัดเดือนเมษาก็ว่าร้อนและอยากให้คนที่อยู่กรุงเทพ 
ส.อบต. หมู่ที่.2             ได้กลับบ้านมาร่วมงานแข่งขันด้วย แต่ถ้าจะก าหนดจริงขอเป็นประมาณวันที่ 9 เมษายน              
                                แบบนี้ได้ไหมครับ 
นายอัฐพงษ์  ภาระคร ครับผมขออนุญาตแสดงขอความคิดเห็นเรื่องการจัดงานกีฬา ถ้าเป็นไปได้กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่.2             อยากให้จัดงานไม่เกินวันที่ 8 เมษาได้ไหม  เพราะว่าหลังจากวันที่ 9 ไปทุกหมู่บ้านจะ 
                                มีการจัดงานสงกรานต์ อย่างเช่นบ้านผมจัดงานตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายนก่อนจะจัด 

งานต้องเตรียมงาน ส่วนที่บอกว่าอยากให้คนกรุงเทพมาร่วมงานด้วยนั้น กระผมคิดว่าคน
มาจากกรุงเทพจะเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนน้อยที่จะมาร่วมการกีฬา เพราะครั้งก่อนมีแต ่

                               ชาวบ้านเรายังจัดงานไปได้ครับ   
นายก อบต. ผมจะดูวันอีกท่ีนะครับว่าช่วงวันที่ 3 – 8 เมษายน แล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับ ผมขอ

ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯก่อนแล้วกันนะครับ  เดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งให้
ที่ประชุมทราบอีกทีนะครับ  และผมว่าจะขอจัดวันเดียวจะได้ไม่เหนื่อย และจะขอรับการ
สนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีให้ได้เสื้อเพ่ิมมากกว่าปีที่แล้ว เรื่องรางวัลอาจจะลดลง  แล้วเอา
ไปเพิ่มในการสนับสนุนชุมชนมากกว่า เพราะเราจะเน้นเข้าร่วมไม่เน้นแข่งเอารางวัล   

   และอีกเรื่องครับ ขอปรึกษากับท่านอัฐพงษ์ ภาระคร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 หน่อยครับ 
/ มีชาวบ้าน ............. 
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                                มชีาวบ้านท่านหนึ่งเป็นคนบ้านท่านได้มาของบประมาณในการจัดท าห้องน้ า ซึ่งทางอบต. 
เราไม่มีงบประมาณในการจัดท าห้องน้ าให้ จึงอยากขอปรึกษาเรื่องการจัดท าห้องน้ าให้
ครับ อาจจะเป็นการรับบริจาค งบประมาณ 5,000 บาท พอหรือไม่ครับหรือยังไง 

นายอัฐพงษ์  ภาระคร     ครับผมคิดว่างบประมาณที่จะสร้างห้องน้ าน่าจะใช้งบประมาณเกิน 5,000 บาท ครับ  
ส.อบต. ม.3                 เอาแบบนี้ละกันท่านนายกผมคิดว่าท่านหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มา 

ครับ เดี๋ยวผมกับชาวบ้านหลักด่านจะช่วยกันท าเองนะครับ 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
นายจวน  สาระติ  ครับขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านนายกครับ  กระผมขอขอบคุณทางอบต. 
ส.อบต. ม.4  ที่มื้อวานนี้  ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา อบต.ที่เข้าไปดูแลเรื่องน้ าให้ทางบ้านหนองพอก 
                               และขอดินไปกลบบริเวณท่อด้วยนะครับ  เพราะเวลารถสัญจรไปมาเหยียบท่อแตก   
                               หมดเลยครับ ขอความอนุเคราะห์ครับดินประมาณ 800 เมตร หรือฝังท่อให้เรียบร้อย 
นายก อบต. ครับผมจะด าเนินการให้นะครับ  ในส่วนตรงนี้เรามีรถขุดดินฟรี  ได้รับความเมตตา

สนับสนุนจากพระอาจารย์จรัน  แต่ต้องหาคนขับรถ  หรืออาจจะประสานท่านรองพงษ์สา   
          เนื่องจากน้ าไม่เพียงพอต้องเติมน้ าทุกวัน  และขออนุเคราะห์จากอบต.ด่าน 

เติมน้ าให้ด้วย  ใช้น้ าไปประมาณ20,000 ลิตร ต้องมีรอยรั่วแน่นอน  และน้ าไหลลง 
          ต่างกันกับบ้านหนองจอกเลยนะครับ  เดี๋ยวผมหาทางแก้ไขอีกทีนะครับ 

นางอุมาพร   สันโสภา    ดิฉนั  นางอุมาพร  สันโสภา ส.อบต.หมู่ที่ 1 ค่ะ มีเรื่องจะเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

ส .อบต. หมู่ที่ 1           อยู่ 2 เรื่อง ดังนี้คะ 

1. ถนนเพ่ือการเกษตรตรงจากนาแม่เอ่ียม  สาลีวัน ไปทางหนองเสาเฮือนเป็นหลุมเป็น
บ่ออยากให้ทาง อบต.ลงดินและถมด้วยหินคลุก 

                      2. ถนนเพื่อการเกษตรอีกเส้น คุณแม่ทองดา วงษ์วิลา  อยากได้ถนนลงที่นา เนื่องจาก 

                                ทีน่าของแม่ทองดา อยู่กลางทุ่งไม่มีทางเข้าต้องสัญจรผ่านที่นาคนอ่ืน 

           จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทาง อบต.ท าถนนให้ด้วยนะคะ 

นายก อบต.                  ขอสอบถามหน่อยครับเจ้าของที่นาที่จะท าถนนเข้าไปนี้  เขาอนุญาตให้ท าถนนตัดผ่าน 

                                ทุ่งนาเขาหรือไม่ครับ  ขอสอบถามก่อนครับ 

นางอุมาพร  สันโสภา  ค่ะได้คุยกับเจ้าของที่นาแล้ว เขาก็อยากได้ถนนตัดผ่านนาเขาเหมือนกันคะ 

ส.อบต. หมู่ที่ 1              เขายินยอมให้ท าได้ค่ะ 

นายก อบต.   ก่อนจะด าเนินการเจ้าของที่นาต้องมีการท าหนังสือยินยอมให้เป็นที่สาธารณะให้ 
                                 ถูกต้องก่อนโดยเป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือจะได้ด าเนินการท าถนนผ่านได้  เดี๋ยว 

                                 รายละเอียดจะประสานอีกทีนะครับ  
นายพงษ์สา  หารไชย   ครับเรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา นายก อบต. รองนายก อบต.  
รองนายก อบต.    รองปลัด อบต. ผมได้รับมอบหมายให้ไปประชุมที่อ าเภอ มีข้อราชการขอแจ้ง 

เรื่องท่ีเข้าประชุมมาเรื่องการจัดงานวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยจัดที่      
อ าเภอศิลาลาด ซึ่งมีมติไม่ไปร่วมงานที่จังหวัด จะด าเนินการจัดงานเองที่อ าเภอศิลาลาด    
และมีการแข่งขันกีฬาในช่วงสายๆ ช่วงเย็นมีงานสปอรต์ไนท์ด้วยครับ ทางอ าเภอขอ 

ความอนุเคราะห์ให้ อบต.จัดท าพานพุ่มดอกไม้ จ านวน 3 พานๆละ 500 บาท  โดย 

จัดท าเป็นเงินสด  ซึ่งประกอบด้วย   
                                          พวงที่ 1 ของคณะผู้บริหาร จ านวน  500 บาท 

    พวงที่ 2 ของคณะฝ่ายสภา อบต.  จ านวน 500 บาท 

    พวงที่ 3 ของฝ่ายพนักงาน อบต.  จ านวน 500 บาท 

/ รวมทั้งสิ้น ............. 
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     รวมทั้งสิ้น อบต.ละ 1,500 บาท เพ่ือจะน าไปสมทบผู้ยากไร้ในเขตอ าเภอ 

                                  ศิลาลาดครับ   ส่วนรายละเอียดการจัดงานจะเชิญประชุมอีกครั้ง  แจ้งมาให้ที่ 
                                  อีกเรื่องคือเรื่อขยะเปียกลดโรคร้อน  ทางอ าเภอยังให้ส่งรายงานอยู่นะครับ  ไม่ 

                        ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ให้รายงานออกติดตามในเขตพ้ืนที่ต าบล 

                                  หนองบัวดง ทั้ง 9 หมู่บ้านด้วยนะครับ  เพื่ออ าเภอจะได้ส่งรายงานให้ทาง 

                                  จังหวัดต่อไปครับ 
นายจ านงค ์ ค าอ้วน    ครับกระผม นายจ านง  ค าอ้วน ขอแจ้งเรื่องถนนเส้นบ้านนางประคองไปทาง 
ส.อบต. หมู่ที่ 7                บ้านเส้นผู้ใหญ่บ้านครับ  ถนนเส้นเดิมนี้ละครับ  ยังเป็นหลุมเป็นสัญจรไปมา 

    ล าบากครับ รบกวนฝากท่านนายกได้ด าเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ  ขอบคุณ 
    ครบั 

นายสมลักษณ์  ยางน้อย     ครับขอเรียนถามท่านนายกว่าในช่วงนี้มีงบประมาณในการด าเนินการซ่อมแซม 
ส.อบต. หมู่ที่ 2      ถนนหนทางหรือไม่ ในช่วงนี้ยังไม่มีงบประมาณในการด าเนินการซ่อมแซมครับ 
นายก อบต.      เดี๋ยวขอรายละเอียดงบประมาณคงเหลือในช่วงปลายงบประมาณก่อนนะครับ 
                                   ว่างบประมาณเพียงพอต่อการซ่อมแซมหรือไม่ ถ้ามียังไงเดี๋ยวผมจะเรียกประชุม 
                                   ทางสมาชิกอีกทีนะครับ 
ประธานสภา อบต.            ครับขอความอนุเคราะห์สมาชิกทุกท่าน วันนี้มีงานศพเจ้าอาวาสวัดบ้านดงเค็ง ขอให้ 
                                   ทุกท่านได้สวมชุดเครื่องแบบสีกากี เพ่ือเป็นเกียรติไว้อาลัยให้ท่านด้วยนะครับ 
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว     ครับขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะคะครับ  เมื่อวานมีคณะจาก กร.มน.จากจังหวัด 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   ศรีสะเกษได้ด าเนินลงพ้ืนที่การติดตามแผน และมีการติดตั้งแนวเขตพื้นที่ป่า 

ดงแดง และได้ประสานผอ.ป่าไม้เพ่ือด าเนินการติดตั้งแนวเขต เพื่อเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ  

ที่ประชุม    รับทรำบ  
ประธานสภา อบต.   ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะเสนอต่อที่ประชุมเชิญครับ   
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
ประธานสภา อบต.   กล่าวขอบคุณท่ีประชุม  และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)    สมลักษณ์  ยางน้อย 
            (นายสมลักษณ์   ยางน้อย) 

    เลขานุการสภา อบต.หนองบัวดง 
     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 (ลงชื่อ)   จ านงค์   ค าอ้วน    (ลงชื่อ)   สมพงษ์  สร้อยสาคู 
         (นายจ านง   ค าอ้วน)                    (นายสมพงษ์   สร้อยสาคู) 
         กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)   โพธิ์   อุตรวิเศษ 
              (นายโพธิ์  อุตรวิเศษ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   มีมติให้มีการรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัวดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่  13 ธันวาคม  2566 
 
 
    (ลงชื่อ)   ทองสุข    บุญทะวงษ์ 
                                                 (นายทองสุข   บุญทะวงษ์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
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